

# สายการบินเอทีฮัดร่วมกับสายการบินการูต้า อินโดนีเซียเพิ่มบริการเที่ยวบินร่วมและเมืองปลายทาง ทางแห่งใหม่

สายการบินเอทีฮัด สายการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์ ร่วมกับสายการบินการูต้า อินโดนีเซีย สายการบินแห่งชาติของประเทศอินโดนีเซีย ประกาศเพิ่มเที่ยวบินร่วมไปยังจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ทั้งในประเทศอินโดนีเซีย ทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง ประเทศสิงคโปร์ และประเทศออสเตรเลีย

✖

ตัวอักษร 'EY' ที่ใช้นำหน้าหมายเลขเที่ยวบินของสายการบินเอทีฮัดจะปรากฏในเที่ยวบินที่ให้บริการร่วมกับสายการบินการูต้า อินโดนีเซีย อันได้แก่ เที่ยวบินจากกรุงจาการ์ต้า สู่ออสเตรเลีย สิงคโปร์ เมืองเดนปาร์ซาร์ เมืองมานาโด เมืองสุราบายา เมืองบาลิกปายัน และเมืองมากัสซาร์ และเที่ยวบินจากกรุงจาการ์ต้าสู่กรุงอาบูดาบีและกรุงอัมสเตอร์ดัม

ตัวอักษร 'GA' ที่ใช้นำหน้าหมายเลขเที่ยวบินของสายการบินการูต้า อินโดนีเซียก็จะปรากฏในเที่ยวบินที่ให้บริการร่วมกับสายการบินเอทีฮัดใน 5 เส้นทางบริการเช่นกัน ได้แก่ เมืองดุสเซิลดอร์ฟ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต เมืองมิวนิก ประเทศบราซิล และกรุงบรัสเซลส์

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ผู้รับบริการจากสายการบินเอทีฮัดและสายการบินการูต้า อินโดนีเซียจะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น เมื่อสายการบินการูต้า อินโดนีเซียเพิ่มเที่ยวบินระหว่างกรุงจาการ์ต้าและกรุงอาบูดาบี และระหว่างกรุงจาการ์ต้าและกรุงอัมสเตอร์ดัม จาก 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์เป็น 6 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทำให้มีเที่ยวบินระหว่างเมืองหลวงของสองประเทศนี้เพิ่มเป็น 13 เที่ยวบินต่อสัปดาห์เลยทีเดียว

นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2556 สายการบินเอทีฮัดจะจัดสรรเวลาใหม่ของเที่ยวบินระหว่างกรุงจาการ์ต้าและกรุงอาบูดาบีเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อเที่ยวบินที่ไร้รอยต่อไม่ว่าจากจุดหมายปลายทางใดของเครือข่ายสายการบินที่ครอบคลุมไปทั่วโลก โดยจะรวมถึงจุดหมายปลายทางแถบตะวันออกกลาง ได้แก่ เมืองอัมมาน เมืองบัสรา เมืองเออร์บิล และประเทศคูเวต จุดหมายปลายทางในทวีปยุโรปตอนใต้ ได้แก่ กรุงเอเธนส์ เมืองอิสตันบูล และ

เมืองลาร์นากา จุดหมายปลายทางในด้านตะวันออกของทวีปยุโรป ได้แก่ เมืองอัสตานา เมืองอัลมาตี กรุงมอสโก และเมืองมินสค์ จุดหมายปลายทางในทวีปแอฟริกา ได้แก่ เมืองไนโรบี กรุงโจฮันเนสเบิร์ก และรวมถึงจุดหมายปลายทางในทวีปอเมริกา ได้แก่ กรุงเซาเปาโล กรุงวอชิงตัน มหานครนิวยอร์ก กรุงซิดาโก และเมืองโตรอนโต

ในเดือนมิถุนายนเช่นเดียวกัน สายการบินการูต้า อินโดนีเซียจะให้บริการเที่ยวบินระหว่างกรุงจาการ์ต้าและกรุงเพิร์ทโดยเที่ยวบินร่วมรหัส 'EY' ของสายการบินเอทีฮัต โดยเที่ยวบินนี้จะถูกจัดเวลาให้อ่อนอำนวยต่อการบริการต่างๆ ในกรุงอาบูดาบี เพื่อให้ลูกค้าของทั้งสองสายการบินจากตะวันออกกลาง และยุโรปสามารถเดินทางสู่ฝั่งตะวันตกของออสเตรเลียได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

มร.เจมส์ โฮแกน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินเอทีฮัต เปิดเผยว่า “ความร่วมมือระหว่างสายการบินเอทีฮัตและสายการบินการูต้า อินโดนีเซียได้พัฒนามาด้วยดีโดยตลอดบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นร่วมกัน การสร้างเส้นทางการบินใหม่ให้เพิ่มมากขึ้น การปรับปรุงการเชื่อมต่อเที่ยวบินให้ราบรื่นยิ่งขึ้น และที่สำคัญคือให้ผลประโยชน์สูงสุดแก่ภาคันตุกะผู้ทรงเกียรติของเรา”

มร. โฮแกน กล่าวเพิ่มเติมว่า “เราได้ลดระยะเวลาให้การรอต่อเครื่องไปยังจุดหมายปลายทางที่เป็นที่นิยมต่างๆ ให้เหลือไม่เกิน 3 ชั่วโมง และยังให้บริการเที่ยวบินที่เร็วที่สุดจากกรุงจาการ์ต้าสู่เมืองยอดฮิตอย่างแมนเชสเตอร์ เจนีวา และบรัสเซลส์ด้วย”

มร. โฮแกน ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญทางยุทธศาสตร์ในการเพิ่มจุดหมายปลายทางใหม่ทั้ง 4 แห่งในประเทศอินโดนีเซีย ว่า “เส้นทางใหม่ทั้ง 4 เส้นทางนี้จะทำให้เราสามารถเข้าถึงผู้โดยสารกว่า 6 ล้านคนในอินโดนีเซียได้อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และยังเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และเหมืองแร่ในภูมิภาคได้ด้วย”

“เที่ยวบินร่วมไปยังกรุงเพิร์ทที่ให้บริการร่วมกับสายการบินการูต้า อินโดนีเซียเป็นตัวชี้ย้ำถึงการขยายตัวของสายการบินเอทีฮัตสู่ทวีปออสเตรเลีย อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในตลาดการบินในฝั่งตะวันตกของทวีปออสเตรเลียให้กับสายการบินเอทีฮัตมากขึ้น นอกจากนี้ ความร่วมมือดังกล่าวยังถือเป็นการปูทางเพื่อเข้าสู่ตลาดให้ได้ภายใน 2-3 ปีข้างหน้า” มร. โฮแกน กล่าวเสริม

เอมีชะยาห์ ชาตาร์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินการูต้า อินโดนีเซีย ตอบรับการขยายตัวของเครือข่ายข้อตกลงเที่ยวบินร่วมระหว่างสายการบินเอทีฮัตและสายการบินการูต้า อินโดนีเซียไปยังเส้นทางใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย ทวีปยุโรป กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ประเทศสิงคโปร์ และประเทศออสเตรเลีย โดยกล่าวว่า “ข้อตกลงทำการบินร่วมที่ลงนามไปตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนั้น ได้สนับสนุนความต้องการและความพึงพอใจให้กับลูกค้าของเราได้เป็นอย่างดี โดยให้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อที่สะดวกสบายจากกรุงจาการ์ต้าไปยังที่ต่างๆ ทั่วโลก”

“ข้อตกลงดังกล่าวที่เราทำร่วมกับสายการบินเอทีฮัตเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะพัฒนาบริการทางด้านการบินให้ดียิ่งขึ้นเพื่อลูกค้าของเรา เราจึงปรับปรุงระบบการเชื่อมต่อเส้นทางการบินจากประเทศอินโดนีเซียออกสู่ 80 จุดหมายปลายทางในกว่า 50 ประเทศให้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ นอกจากโปรแกรม ‘ความดีใจ ลีป 2011 – 2015’ โปรแกรม ‘เน็ตเวิร์ค เอ็กซ์แพนชัน’ และการเปิดเส้นทางการบินสู่จุดหมายปลายทางใหม่ๆ แล้ว สายการบินการูต้า อินโดนีเซียจะเพิ่มเส้นทางการบินเข้าสู่เครือข่ายการบินผ่านข้อตกลงเที่ยวบินร่วมและพันธมิตรการบินให้มากขึ้นด้วย”

สมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินเอทีฮัตหรือเอทีฮัต เกสท์ และสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินการูต้า อินโดนีเซีย สามารถสะสมไมล์ได้จากการเดินทางโดยเที่ยวบินร่วมที่ทั้งสองสายการบินให้บริการ โดยทั้งสองโปรแกรมนี้จะทำงานร่วมกันเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถจัดการไมล์สะสมระหว่างเครือข่ายสายการบินได้อย่างสะดวก กล่าวคือ สมาชิกของโปรแกรมสะสมไมล์เอทีฮัต เกสท์ สามารถสะสมไมล์หรือแลกไมล์กับทางเครือข่ายสายการบินการูต้า อินโดนีเซียได้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเส้นทางสายการบินร่วม) และสมาชิกของโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินการูต้า อินโดนีเซียก็สามารถดำเนินการในทางกลับกันได้เช่นกัน รายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงเรื่องการจัดการไมล์สะสมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ผู้โดยสารที่เดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Executive Class) ของสายการบินการูต้า อินโดนีเซีย สามารถใช้เลาจน์รับรองสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจของสายการบินเอทีฮัตที่ทำอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีได้ ขณะเดียวกันสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ระดับแพลตตินั่มของสายการบินการูต้า อินโดนีเซีย ที่เดินทางโดยชั้นประหยัดจากกรุงอาบูดาบี สามารถใช้บริการเลาจน์รับรองแอล ดาบี ขณะที่รอปเปลี่ยนเครื่องได้เช่นกัน